

Số: 03/KH-BCMTH

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 01 năm 2015

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN-TUYÊN HUẤN NĂM 2015

Thực hiện kế hoạch hoạt động toàn khóa của Công đoàn trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – CD ĐHTN khóa V, nhiệm kỳ 2012-2015 và căn cứ vào các văn bản chỉ thị của các tổ chức Công đoàn cấp trên, Ban Chuyên môn-Tuyên huấn, Công đoàn trường Đại học CNTT&TT xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cho năm 2015, cụ thể như sau:

1. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong CBVC, trọng tâm tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn và các văn bản pháp luật mới liên quan đến công đoàn và người lao động; kết quả Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam. Nắm bắt dư luận xã hội trong CBVC để có những giải pháp và khuyến nghị nhằm giải quyết những vấn đề nảy sinh trong tư tưởng, góp phần xây dựng quan hệ ổn định và tiến bộ trong nhà trường, giữ gìn trật tự, an toàn, an ninh xã hội.

Phối hợp với chính quyền triển khai thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức tuyên truyền và kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước, của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam trong năm 2015.

Triển khai việc học tập chuyên đề năm 2015 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh". Tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phối hợp với chính quyền và các ban ngành đoàn thể trong nhà trường tổ chức các hoạt động chào mừng nhân các ngày lễ lớn trong năm học: ngày Quốc khánh 2/9; ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10; ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; ngày Quốc phòng toàn dân 22/12; ngày thành lập Đảng CSVN 3/2; ngày thành lập trường 14/12,....

Tiếp tục triển khai "Tháng công nhân" năm 2015 với những nội dung sáng tạo, hình thức phong phú, thiết thực, thu hút đông đảo CBVC và gắn với tổ chức các hoạt động kỷ niệm 129 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5; 40 năm ngày Giải phóng miền Nam; 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015).

Triển khai thực hiện tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, tội phạm, ma túy,

mại dân trong CBVC theo chương trình, mục tiêu quốc gia. Tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá, xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá. Tiếp tục triển khai tuyên truyền về an toàn giao thông, văn hóa giao thông trong CBVC.

Tiếp tục tuyên truyền thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng nhà trường “Kỷ cương, Thân thiện, Hiệu quả”.

Tiếp tục tuyên truyền, tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động trong ngành Giáo dục và Đào tạo; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện,....Xây dựng khối đoàn kết cộng đồng trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao, không có CBVCLĐ vi phạm pháp luật, không có gia đình CBVC sinh con thứ 3 trở lên góp phần xây dựng nhà trường ổn định và phát triển. Tăng cường các hoạt động bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan văn hóa.

2. Công tác chuyên môn

Phối hợp với chính quyền tiến hành tổng kết năm học 2014-2015.

Phối hợp chính quyền tổ chức cho CBGV giảng dạy kỳ hè;

Tích cực tham gia xúc tiến công tác tuyển sinh và triển khai nhiệm vụ năm học 2014-2015

Tham gia tích cực công tác tiếp sinh và khai giảng năm học 2015-2016.

Tiếp tục tham gia công tác tuyển sinh các hệ đào tạo ngoài ngân sách và triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016.

Tham gia quản lý chuyên môn, tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt” và tổ chức các hội thảo chuyên đề về phân cấp quản lý góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo theo học chế tín chỉ.

Tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên đề về hoạt động Công đoàn góp phần đổi mới phương pháp dạy và học trong học chế tín chỉ, nghiên cứu khoa học ứng dụng chuyển giao công nghệ, nâng cao chất lượng các kỳ họp và tổ chức hoạt động công đoàn và xây dựng các giải pháp mới thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục sửa đổi năm 2010.

Nơi nhận:

- BCH CĐ trường;

- Các CĐBP;

- Lưu: VPCĐ, CMTH.

